



## สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

### ด้านบริหาร

## สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ด้านบริหาร ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

การประชุม กสม. ด้านบริหาร ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยมีนางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

**๑. ร่างแนวปฏิบัติของสำนักงาน กสม. ในการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตหรือนักศึกษาฝึกงาน**  
ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบร่างแนวปฏิบัติของสำนักงาน กสม. ในการฝึกงานของนิสิตหรือนักศึกษา และมอบสำนักกฎหมายดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**๒. รายงานความคืบหน้าโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรของสำนักงาน กสม. (Enterprise Architecture of NHRC)**

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบการปรับแผนการดำเนินงานโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรของสำนักงาน กสม. (Enterprise Architecture of NHRC) เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาดำเนินโครงการและแผนปฏิบัติการดิจิทัล (พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๗๑) โดยปรับแผนจำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการจัดหา/พัฒนาสารสนเทศเพื่อนำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านสิทธิมนุษยชนมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน ๒) การบูรณาการบริการข้อมูล (Data Service Integration) และ ๓) โครงการกำหนดทักษะและการพัฒนาบุคลากรเพื่อก้าวสู่องค์กรดิจิทัล (Digital DNA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘-๒๕๗๑ และมอบสำนักงาน กสม. ดำเนินการตามความเห็นของที่ประชุม

**๓. การเข้าร่วมการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลคนไทยพลัดถิ่น ณ จังหวัดระนอง**

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบการเข้าร่วมการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลคนไทยพลัดถิ่น ณ จังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ร่วมกับคณะทำงานเครือข่ายการแก้ปัญหาคนสัญชาติคนไทย โดยให้ใช้เครื่องหมายราชการของสำนักงาน กสม. ในการจัดกิจกรรม สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับนักศึกษาและเครือข่ายการแก้ปัญหาคนสัญชาติคนไทย จากโครงการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแบบบูรณาการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน และมอบ กสม.ปรีดา และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. เข้าร่วมการลงพื้นที่จัดกิจกรรม กับมอบสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**๔. สรุปผลการประชุมประจำปี SEANF ครั้งที่ ๒๐**

ที่ประชุม กสม. มีมติรับทราบสรุปผลการประชุมประจำปี SEANF ครั้งที่ ๒๐ (20<sup>th</sup> SEANF Annual Conference) เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ และมอบสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**๕. ความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน รอบ ๔ เดือน**

ที่ประชุม กสม. มีมติรับทราบความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน รอบ ๔ เดือน (๑ ตุลาคม - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗) โดยสำนักงาน กสม. มีโครงการเชิงยุทธศาสตร์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการ จำนวน ๑๐ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๙ โครงการ มีการเบิกจ่าย/ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๘๒,๒๕๔,๔๕๐.๐๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๗๖ ของงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานฯ ไปพลางก่อน และมอบสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

-----